

**BÁO CÁO**

**Tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg  
ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ**

Thực hiện Công văn số 8565/NHNN-TD ngày 09/11/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, về báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh báo cáo như sau:

**I. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:**

**1. Các chỉ đạo liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội:**

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, theo đó tỉnh Đắk Lắk đã triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1905-CV/TU ngày 17/12/2014 yêu cầu các Cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường cân đối, bố trí một phần ngân sách tỉnh để bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn, hỗ trợ vật chất, điều kiện làm việc cho ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng thực hiện đầy đủ các nội dung được ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng chính sách xã hội trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

- UBND tỉnh ban hành Công văn số 9726/UBND-TCTM ngày 29/12/2015 giao các Sở, ngành tham mưu, bố trí nguồn ngân sách tỉnh để bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh; Công văn số 4751/UBND-KT ngày 17/6/2016 yêu cầu các Sở, ngành, UBND xã, huyện, thành phố tiếp tục thực hiện phổ biến, quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

- Giao Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn, đặc biệt quan tâm đến công tác cho vay mới, công tác xử lý nợ quá hạn, nợ bị xâm tiêu, chiếm dụng, tình hình thu hộ lãi vay. Giám sát việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác, hạn chế thấp nhất các sai phạm và rủi ro trong hoạt động tín dụng chính sách, ngăn ngừa tiêu cực có thể xảy ra.

- Giao Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thường xuyên phối hợp với chính quyền các cấp trọng việc triển khai và nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Tăng cường bám sát cơ sở, chỉ đạo trực tiếp các Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội xử lý nợ quá

hạn, nợ bị xâm tiêu, chiếm dụng. Phối hợp chỉ đạo và giúp đỡ về nghiệp vụ cho chính quyền cấp huyện, cấp xã.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành trên địa bàn thực hiện một số nhiệm vụ để từng bước nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách, góp phần thực hiện chương trình nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, cụ thể:

(i) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tín dụng chính sách trong việc thực hiện có hiệu quả chương trình nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

(ii) Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

(iii) Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

## **2. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội:**

- Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quần chúng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước đối với người dân; Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, huyện tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước, hướng dẫn công tác khuyến nông, kỹ thuật sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; phổ biến các mô hình vay vốn làm ăn hiệu quả, vươn lên thoát nghèo.

- Đối với các tầng lớp dân cư: Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quần chúng, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, huyện, Đài phát thanh xã thường xuyên phối hợp đưa tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên địa bàn về tín dụng chính sách xã hội để người dân biết và thực hiện.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức quán triệt về mục đích, yêu cầu của Chỉ thị số 40-CT/TW và Quyết định số 401/QĐ-TTg để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết và thực hiện.

- Đối với các đối tượng là học sinh, sinh viên (HSSV): Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các trường học tổ chức tuyên truyền để HSSV, phụ huynh biết về tín dụng chính sách xã hội có liên quan bằng nhiều hình thức, như: tuyên truyền đồng loạt vào Tuần sinh hoạt công dân, Tuần sinh hoạt đầu năm học, họp phụ huynh đầu năm, qua trang web của nhà trường (tại Công văn số 1341/SGDDT- CTTT ngày 22/9/2016).

## **3. Thực hiện chức năng giám sát cộng đồng đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (NH CSXH):**

- Thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, UBND đã chỉ đạo Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát công tác hoạt động tín dụng cho các hộ nghèo vay và đối tượng chính sách khác, đặc biệt quan tâm đến công tác cho vay mới, xử lý nợ quá hạn.

- Nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro trong hoạt động tín dụng chính sách, ngăn ngừa các sai phạm, tiêu cực có thể xảy ra, hàng năm hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh còn chịu sự kiểm tra, giám sát của Kiểm toán Nhà nước, HĐND tỉnh, huyện, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tỉnh về hoạt động cho vay.

- Chỉ đạo các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nội dung được NHCSXH ủy thác; không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, đặc biệt là chất lượng của Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tự thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng tại đơn vị, bảo toàn nguồn vốn khi cho vay thông qua việc thực hiện kiểm tra nội bộ; thực hiện kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay do hội, đoàn thể thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ khi hộ vay nhận tiền vay; thực hiện đối chiếu đối với các hộ vay vốn.

Vì vậy, trong những năm qua chất lượng tín dụng cho vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh được đảm bảo, nợ quá hạn đạt tỷ lệ thấp (dưới 0,5%); các đối tượng vay vốn được đảm bảo theo quy định, đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khi vay vốn.

#### **4. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 401/QĐ-TTg:**

- Về việc dành một phần vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách: Hàng năm, HĐND, UBND tỉnh, huyện luôn quan tâm chuyển một phần vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh, đặc biệt sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Nguồn vốn từ ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng Chính sách Xã hội được đưa vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, đảm bảo năm sau luôn cao hơn năm trước.

Đến nay, tổng số vốn ủy thác từ ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác là 148,39 tỷ đồng; trong đó, năm 2015 ngân sách địa phương chuyển 14,5 tỷ đồng; trong 10 tháng đầu năm 2016, nguồn vốn từ ngân sách địa phương chuyển sang là 13 tỷ đồng.

Theo thống kê, trong năm 2016 có khoảng 50.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác liên quan được hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội. Đến ngày 31/12/2016, tổng dư nợ cho vay của ngân hàng Chính sách xã hội ước đạt 3.693 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2015, chất lượng tín dụng đảm bảo, nợ quá hạn phần đầu giảm xuống còn 0,3%. Trong

đó: dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 1.081 tỷ đồng, với 15.088 lượt khách hàng vay vốn; dư nợ cho vay hộ cận nghèo đạt 636 tỷ đồng, với 7.081 lượt khách hàng vay vốn; dư nợ cho vay học sinh, sinh viên đạt 610 tỷ đồng, với 848 lượt khách hàng vay vốn; cho vay hộ nghèo làm nhà ở đạt 112 tỷ đồng; cho vay các đối tượng khác 1.254 tỷ đồng.

- *Về việc hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh:* Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã thường xuyên quan tâm cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc, phương tiện vận chuyển, công cụ, dụng cụ làm việc để tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho Ngân hàng Chính sách Xã hội đặc biệt là tạo điều kiện cho các Tổ giao dịch lưu động của Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện giao dịch hàng tháng.

- *Về việc chỉ đạo, thực hiện việc điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở thực hiện tín dụng chính sách:* Với vai trò là đơn vị đầu mối, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố về quy trình điều tra, rà soát theo quy định.

- *Về việc kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT và Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các cấp:* Hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách Xã hội các cấp thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 162/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2003. Trong năm 2015, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1423/VPCP-KTTH ngày 02/3/2015, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1692/UBND-TCTM ngày 17/3/2015 bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã làm thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cấp huyện. Kết quả có 184 Chủ tịch UBND cấp xã được bổ sung vào Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện. Trong quá trình hoạt động do các thành viên thay đổi vị trí công tác, UBND cấp tỉnh, huyện đã kịp thời kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện HĐQT.

- *Về chú trọng chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm giao dịch tại các xã, phường, thị trấn:* Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ Tiết kiệm và vay vốn. Đến nay, chất lượng Tổ tiết kiệm và vay vốn loại tốt đạt 81%; loại khá và trung bình là 17,5%; loại yếu 1,5%. Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động tại Điểm giao dịch xã, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận, giao dịch vay vốn, trả nợ, làm thủ tục vay vốn dễ dàng và tiết kiệm chi phí đi lại. Mọi hoạt động cho vay đều được công khai minh bạch tại Điểm giao dịch xã, tạo điều kiện cho Cấp ủy, chính quyền địa phương, hội, đoàn thể và đặc biệt là người dân giám sát hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trên địa bàn tỉnh có 184 đơn vị hành chính cấp xã, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã mở 182 Điểm giao dịch, ngày giao dịch được thực hiện cố định hàng tháng (nếu trùng thứ bảy, chủ nhật vẫn hoạt động bình thường).

- *Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất đối với các đơn vị nhận ủy thác:*

- Công tác kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, huyện hàng năm hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát tại các đơn vị cơ sở theo quy định.

- Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ luôn được quan tâm bao gồm kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề tại các đơn vị cơ sở, cụ thể: Năm 2015, Phòng Kiểm tra nội bộ thực hiện kiểm tra toàn diện 15/15 Phòng giao dịch và phúc tra 8/15 Phòng giao dịch; Đến ngày 31/10/2016, đã kiểm tra toàn diện 10/15 Phòng giao dịch và phúc tra 5/15 Phòng giao dịch.

## **II. Một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc**

- Theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh còn cao, nhu cầu vay vốn rất lớn trong khi nguồn vốn cho vay hiện nay đang còn hạn chế. Mặc dù, tỉnh đã tranh thủ nguồn vốn từ Trung ương cũng như nguồn vốn bổ sung từ ngân sách địa phương nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của các đối tượng.

- Đối tượng tham gia các hoạt động tín dụng chủ yếu là sinh viên học tập ở các trường Cao đẳng, Đại học, là đối tượng không nằm trong sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, do đó việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các thông tin về hoạt động tín dụng còn hạn chế.

## **III. Định hướng trong thời gian tới**

Tiếp tục chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, đoàn thể liên quan; Cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động cho vay ủy thác, phối hợp chặt chẽ với Cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn.

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về chính sách tín dụng ưu đãi và mục tiêu giảm nghèo đến mọi cấp, mọi ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo, nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong vấn đề giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả.

## **IV. Đề xuất, kiến nghị**

Đắk Lắk là một tỉnh nghèo, nguồn thu không đủ chi, do đó đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quan tâm, bổ sung nguồn vốn cho vay nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo, giúp cho các đối tượng có thêm nguồn vốn sản xuất, làm ăn, tăng thu nhập để sớm thoát nghèo.

Nơi nhận:

- NHNN Việt Nam;
- Vụ Tín dụng – NHNN VN;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- NHNN – Chi nhánh Đắk Lắk;
- LĐ VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT (y\_20b).



